



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๕๘,๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘บึกเข้’ เล็งส่งสกอ. เจรจา สภา มก. ทบทวนชื่ออธิการบดี ม.เกษตรฯ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เกี่ยวกับนโยบายการปรับเปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเมื่อเปลี่ยนสถานะภาพแล้วก็ไม่ถือเป็นส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปลี่ยนสถานะภาพไปแล้วสามารถบริหารจัดการได้ดี โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่งเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 อีก 4 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานะภาพแล้วบางแห่งยังขอใช้สิทธิบางอย่างตามระบบราชการ อาทิ เมื่อมีการบริจาคที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ให้มหาวิทยาลัย หากเป็นส่วนราชการ จะไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ถ้าไม่ใช่ส่วนราชการแล้วก็ต้องเสียภาษีตามระเบียบ เป็นต้น จึงไม่อยากให้นำความเป็นสถาบันการศึกษาอ้าง เพราะไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ มาที่ตนเพิ่มเติม ซึ่งหากเสนอเข้ามาก็ไม่แน่ว่าจะมีปัญหา

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า กรณีที่มีผู้ตั้งเรื่องคุณสมบัติของนายบดินทร์ รัศมีเทศ ว่าที่อธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหลายแห่ง ที่ผ่านมา สกอ. ได้ทำหนังสือถึงสภา มก. ขอให้ทบทวนอีกครั้ง เนื่องจากเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง แต่ล่าสุดสภา มก. ยังยืนยันให้นายบดินทร์ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก. เช่นเดิม นั้น ทราบเรื่องแล้ว คงต้องให้ สกอ. ไปพูดคุยกับสภา มก. อีกครั้ง เพราะบางครั้งการตอบโต้ทางหนังสืออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ เป็นมหาวิทยาลัยเล็กหรือใหญ่ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และไม่มีข้อครหาในทุกเรื่อง เพราะแม้ในทางฎระเบียบ อาจไม่ผิด แต่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายด้วย

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ไปเสนอร่าง พ.ร.บ. มศว ให้ สกอ. พิจารณาแล้ว ยังมีอีกหลายแห่งที่เตรียมเสนอ ทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นต้น เชื่อว่าภายในรัฐบาลนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม ทปอ. น่าจะเปลี่ยนสถานะภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐเกือบทั้งหมด

